

Số: 15/BC-HĐND-KTXH

Tân Lợi, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp; Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội (KT-XH) HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về tổ chức

Ban Kinh tế - xã hội, HĐND xã đầu năm có 03 thành viên, gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 01 thành viên đều hoạt động không chuyên trách.

Ban Kinh tế - xã hội đã ban hành quy chế làm việc và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND. Triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã Khoá XII, các nhiệm vụ do Thường trực HĐND xã phân công và chương trình công tác tháng, quý của Ban Kinh tế - xã hội. Với cơ cấu của Ban như trên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do HĐND xã và Thường trực HĐND xã giao, thuận lợi trong hoạt động thẩm tra và công tác giám sát.

2. Chế độ hoạt động

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo luật định và quy chế hoạt động của HĐND xã, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban kinh tế - xã hội đã ban hành Quy chế làm việc. Theo đó, Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước thường trực HĐND xã. Các thành viên của Ban chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban về nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công. Việc tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban theo chương trình công tác và sự phân công của thường trực HĐND xã với các nội dung được thông qua đều có sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của tập thể các thành viên. Ban duy trì nghiêm chế độ làm việc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy chế hoạt động của HĐND xã, các thành viên Ban tham dự các kỳ họp HĐND xã đầy đủ, tỷ lệ thành viên tham gia hoạt động giám sát, thẩm tra 6 tháng đầu năm 2023 đạt 100%.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ban. Ban đã xây dựng kế hoạch số 02/KH-HĐND-KTXH ngày 30/5/2024 giám sát chuyên đề về việc thành lập và phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác; kế hoạch số 03/KH-HĐND-KTXH ngày 30/5/2024 giám sát chuyên đề về việc thực hiện xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu cống năm 2023..

2. Hoạt động thẩm tra

Để phục vụ cho kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) của HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự phân công của thường trực HĐND xã. Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo tờ trình về việc thông qua Nhiệm vụ - Dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2035.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2024) của HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự phân công của thường trực HĐND xã. Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức hội nghị thẩm tra, các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND xã trình. Tại hội nghị thẩm tra được chuẩn bị tổ chức có nội dung, hiệu quả thiết thực, thẩm tra 03 báo cáo của UBND xã (báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024), 02 tờ trình (Tờ trình về việc xin phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2023; Tờ trình về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024, 02 dự thảo nghị quyết (Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024).

Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc. Trong quá trình thẩm tra, các thành viên Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao về những vấn đề quan trọng nhằm đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của xã, đồng thời Ban đã mời đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình cùng tham dự để giải trình các vấn đề chưa rõ. Qua thẩm tra, Ban đã có nhiều ý kiến đề nghị các ngành có liên quan điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp trước khi trình kỳ họp. Hoạt động thẩm tra của Ban đảm bảo các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và trình tự thủ tục thẩm tra theo luật định. Các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, qua đó giúp đại biểu có thêm thông tin, cơ sở để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

3. Mối quan hệ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan liên quan

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Kinh tế - xã hội đã tích cực tham gia với Thường trực HĐND xã chuẩn bị xây dựng chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 của HĐND xã (kỳ họp giữa năm 2024) đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra. Các thành viên Ban đã chủ động nắm bắt các thông tin, tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan, đề xuất các nội dung ý kiến giám sát của Ban.

Duy trì mối quan hệ phối hợp theo quy chế. Tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND và UBND xã tổ chức. Trong quá trình hoạt động, Ban luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, các cơ quan đơn vị, Thường trực HĐND. Ban Kinh tế - xã hội HĐND có mối quan hệ trong việc trao đổi thông tin và phối hợp các cuộc giám sát, thẩm tra, đảm bảo thời gian, nội dung làm việc khoa học, hiệu quả tránh trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi đối với cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho HĐND xã tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra.

Công tác thẩm tra là hoạt động luôn được Ban quan tâm, chú trọng, đảm bảo việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước kỳ họp luôn đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng báo cáo thẩm tra ngày một nâng lên, mang tính phản biện cao, là cơ sở để các đại biểu thông qua nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và có tính thực tiễn cao.

2. Hạn chế

Hoạt động thẩm tra, giám sát tuy đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu về thời gian.

3. Nguyên nhân:

Đa số các thành viên trong ban đều hoạt động kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho các hoạt động của Ban còn hạn chế.

Một số nội dung Ban được phân công thẩm tra nhưng việc chuẩn bị các tài liệu của các cơ quan phục vụ cho cuộc thẩm tra còn chậm nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc thẩm tra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Duy trì nề nếp, thực hiện đúng quy chế làm việc và tuân thủ nguyên tắc đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật trong mọi hoạt động và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban, nhất là trong việc tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND xã; chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, kế hoạch giám sát, thẩm tra của Ban và theo sự phân công của HĐND, TT. HĐND xã có giám sát chuyên đề.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, nhất là trong hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát.

4. Tăng cường vai trò giám sát thường xuyên. Xây dựng và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát. Xây dựng, tổ chức và hoàn thành tốt kế hoạch

thẩm tra, giám sát, khảo sát năm 2024; tăng cường giám sát, khảo sát thực tế đảm bảo khoa học về thời gian và hiệu quả về nội dung thực hiện.

5. Quan tâm công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết HĐND xã, đồng thời phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết - HĐND xã khoá XII tới các cơ quan liên quan và các tầng lớp nhân dân.

6. Các thành viên Ban tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc; các thành viên hoạt động kiêm nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian dành cho hoạt động của ban đảm bảo theo luật định.

7. Giữ mối liên hệ thường xuyên, đảm bảo sự điều hoà hoạt động của thường trực HĐND xã; phối hợp chặt chẽ với Ban pháp chế HĐND xã, UBND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, các cơ quan, đơn vị, các đại biểu HĐND trong việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác.

8. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đảng uỷ và thường trực HĐND xã chỉ đạo và tổ chức.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban KT-XH./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng uỷ xã;
- TT. HĐND, UBND xã;
- Các vị Đại biểu HDND xã;
- Lưu: VP.HĐND xã.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Phan Văn Tỏa